

# LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN HƯNG HÀ Thi đua quyết thắng



Công tác huấn luyện quân sự luôn được các cấp, các ngành, các địa phương của huyện Hưng Hà quan tâm thực hiện hiệu quả.

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Hưng Hà luôn nỗ lực rèn luyện, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện: Thẩm huấn luyện của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện Hưng Hà đã gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. LLVT huyện tập trung hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được coi trọng. Từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện đã tham mưu tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 2.700 người thuộc đối tượng 4; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 105 lớp bồi dưỡng cho hơn 9.600 đối tượng 4; phối hợp với các trường THPT giáo dục quốc phòng cho hơn 33.700 lượt học sinh.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về phong trào

thi đua quyết thắng. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng lựa chọn mô hình, xác định nội dung, bồi dưỡng biện pháp... Điển hình như các mô hình huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; hóm tiết kiệm làm theo lời Bác; tuyến quân tốt, hiệu quả trong huấn luyện... Việc tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập bảo đảm bảo đảm quân số, đủ nội dung, đúng thời gian. Công tác củng cố, xây dựng LLVT thường xuyên được cấp ủy, chính quyền địa phương coi trọng, kiện toàn về tổ chức, biên chế, chất lượng. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Xuân Thao, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chỉ Hòa chia sẻ: Để hoàn thành tốt công tác huấn luyện, chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch và giáo án huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, công tác huấn luyện của LLVT xã Chỉ Hòa luôn đạt kết quả cao. Được biết, từ năm 2012 đến nay, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã chỉ đạo, tổ chức diễn tập được 18 lượt đơn vị ở các cấp với kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả các vấn đề xảy ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.



Tiếp nhận quân nhân dự bị trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà.

Công tác chính sách hậu phương quân đội cũng được Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả. Hàng năm, LLVT huyện dành hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Từ năm 2012 đến nay, LLVT huyện đã đóng góp xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội, phụng dưỡng suốt đời 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và ủng hộ gần 900 triệu đồng vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ông Vũ Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Lễ cho biết: Nhờ làm tốt công tác hậu phương quân đội, xã Tân Lễ nói riêng, huyện Hưng Hà nói chung đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua.

Cùng với các hoạt động trên, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, LLVT huyện Hưng Hà đã ủng hộ hàng nghìn ngày công và hơn 200 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng. Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt vai trò trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, LLVT huyện Hưng Hà tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

NGỌC MAI

# NGÔI NHÀ NHÓM MÁU Cứu người bệnh thoát "cửa tử"



Thành viên Ngôi nhà nhóm máu xếp hàng chờ hiến máu.

Chỉ cần nhận được điện thoại khẩn của các bác sĩ thông báo có bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp là các thành viên Ngôi nhà nhóm máu thuộc câu lạc bộ (CLB) sinh viên vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình lập tức lên đường hiến máu cứu người, bất kể đêm hay ngày.

Tháng 8/2017, anh Mai Công Thủy, xã Thụy An (Thái Thụy) bị lao khớp háng nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Vì bệnh tình đã nặng nên bác sĩ chỉ định phải mổ, ca mổ kéo dài, bệnh nhân sẽ mất nhiều máu cần được truyền máu kịp thời song lúc đó kho máu dự trữ của Bệnh viện đã cạn. Do vậy, Bệnh viện đã liên lạc với Ngôi nhà nhóm máu để huy động máu truyền ngay cho bệnh nhân. Do các thành viên đã được phân loại nhóm máu ngay từ khi bắt đầu tham gia sinh hoạt nên chỉ 15 phút sau một số thành viên Ngôi nhà nhóm máu có cùng nhóm máu A với bệnh nhân đã đến Bệnh viện để hiến máu. Được cho máu, các thành viên Ngôi nhà nhóm máu tham gia 4 đợt hiến máu tập trung của trường và các đợt hiến máu do các cấp, các ngành phát động. Riêng việc hiến máu, hiến tiểu cầu trực tiếp thì bất cứ lúc nào các bệnh viện cần để cấp cứu bệnh nhân, các thành viên có nhóm máu tương ứng sẽ đến bệnh viện để hiến máu. Lê Thị Chinh, lớp Y học cổ truyền 6BK7, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Sau khi biết mục đích hoạt động của Ngôi nhà nhóm máu em đã xin tham gia. Lần đầu tiên đi hiến máu em hơi lo lắng nhưng rồi rất biết ơn vì nghĩa cử cao đẹp của các bạn ấy để cứu sống tôi. Hay trường hợp của sản phụ Đỗ Thị Vân, xã Nam Trung (Tiền Hải) mang song thai, bị băng huyết mất nhiều máu cũng được truyền máu kịp thời nhờ nguồn máu sống của một thành viên Ngôi nhà nhóm máu nên đã thoát khỏi lưới hái tử thần trong niềm vui khôn tả của các bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Vũ Quang Sơn, chủ nhiệm Ngôi nhà nhóm máu, sinh viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã 8 lần hiến máu, trong đó có 1 lần hiến máu lưu động cho biết: Trước thực trạng thiếu máu, đặc biệt là máu sống để điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện, năm 2005, ban chủ nhiệm CLB sinh viên vận động hiến máu tình nguyện nhà trường đã thành lập Ngôi nhà nhóm máu. Ban đầu chỉ có gần 80 thành viên là sinh viên, đoàn viên tham gia hiến máu thường xuyên nhưng đến nay đã tăng lên 150 người; ngoài ra còn có trên 300 cộng tác viên. Các thành viên trong nhóm được lập danh sách theo nhóm máu để khi bệnh viện cần nhóm máu nào thì nhóm trưởng để liên lạc với người đó để cung cấp cho bệnh nhân nhanh, kịp thời. Mỗi năm, các thành viên Ngôi nhà nhóm máu tham gia 4 đợt hiến máu tập trung của trường và các đợt hiến máu do các cấp, các ngành phát động. Riêng việc hiến máu, hiến tiểu cầu trực tiếp thì bất cứ lúc nào các bệnh viện cần để cấp cứu bệnh nhân, các thành viên có nhóm máu tương ứng sẽ đến bệnh viện để hiến máu. Lê Thị Chinh, lớp Y học cổ truyền 6BK7, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Sau khi biết mục đích hoạt động của Ngôi nhà nhóm máu em đã xin tham gia. Lần đầu tiên đi hiến máu em hơi lo lắng nhưng rồi rất biết ơn vì nghĩa cử cao đẹp của các bạn ấy để cứu sống tôi. Hay trường hợp của sản phụ Đỗ Thị Vân, xã Nam Trung (Tiền Hải) mang song thai, bị băng huyết mất nhiều máu cũng được truyền máu kịp thời nhờ nguồn máu sống của một thành viên Ngôi nhà nhóm máu nên đã thoát khỏi lưới hái tử thần trong niềm vui khôn tả của các bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Anh Trịnh Thành Vinh, giảng viên bộ môn Ngoại, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Hiến máu trực tiếp, lưu động thời gian không

cổ định, các bệnh nhân cần máu gấp nên việc các thành viên Ngôi nhà nhóm máu phải đi hiến máu giữa đêm khuya là việc thường diễn ra nhưng các bạn đều rất nhiệt tình, đến và cho máu không cần biết người bệnh là ai, miễn là cứu sống được họ. Không chỉ hiến máu lưu động cho các ca cấp cứu tại các bệnh viện của tỉnh, các bạn còn hiến máu lưu động tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Có rất nhiều bạn đã hiến máu hàng chục lần.

Ngoài việc hiến máu cứu người, thành viên Ngôi nhà nhóm máu còn thường xuyên tuyên truyền, vận động sinh viên khác trong trường tham gia hiến máu cứu người; bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng cần thiết trong công tác tổ chức hiến máu lưu động; đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ phụ trách và quản lý các nhóm máu, danh sách liên hệ các thành viên mang nhóm máu đó; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, giúp các thành viên phối hợp ăn ý với nhau khi triển khai công tác hiến máu tập trung và lưu động.

Đến nay, Ngôi nhà nhóm máu đã nhận được nhiều bằng khen của trung ương và của tỉnh... Nhưng nguồn động viên nhất đối với các thành viên chính là tính mạng của rất nhiều người đã được cứu sống nhờ những giọt máu quý giá do các bạn hiến tặng. "Đối với chúng em, hạnh phúc là khi được sẻ chia, chúng em sẽ làm hết mình để mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần đến máu" - Trần Thu Thảo, phó chủ nhiệm CLB sinh viên vận động hiến máu tình nguyện, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ.

THU HIỀN

Từ cành, thân cây bỏ đi và những mảnh gỗ phế loại, nhóm học sinh Trường THCS Thụy Trường (Thái Thụy) đã chế tạo ra nhiều đồ gia dụng, mỹ nghệ có tính nghệ thuật cao như bàn cờ, lọ hoa, tranh treo tường, đồng hồ..., qua đó không chỉ giải quyết bài toán phế liệu mà còn góp phần làm đẹp cho cuộc sống.

Ý tưởng chế tạo sản phẩm gia dụng, mỹ nghệ từ cành, thân cây bỏ đi và gỗ dư thừa được bắt nguồn từ việc Trường THCS Thụy Trường quy hoạch lại khuôn viên sân, những cây gỗ bị chặt và gom lại gốc sân không sử dụng, nhóm học sinh: Bùi Minh Hòa, Lâm Thị Hằng, Phạm Thị Nga, Vũ Quang Công, lớp 9A đã nảy sinh ý tưởng sử dụng những vật liệu trên để chế tạo ra các sản phẩm có ích phục vụ cho đời sống. Tuy nhiên, làm gì và làm như thế nào lại là bài toán khó với các em. Để thực hiện ý tưởng, các em đã gặp thầy giáo Lê Văn Hùng, giáo viên mỹ thuật của Trường nhờ tư vấn, hướng dẫn. Thấy giáo Lê Văn Hùng chia sẻ: Khi các em trình bày ý tưởng, tôi rất ủng hộ bởi đây là giải pháp hữu ích, giúp các em đưa lý thuyết từ những bài học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống.

# Từ đồ gỗ phế loại thành đồ mỹ nghệ, gia dụng

Ban đầu, ý tưởng của nhóm là các sản phẩm mỹ thuật sau đó tôi có gợi ý cho các em mở rộng thêm sang đồ trang sức, tấm ốp lát nền và tường nhà. Khi mở những website về đồ mỹ thuật, dụng cụ, thiết bị hỗ trợ, phụ gia và cách thức gia công, các em rất hào hứng và quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình. Với kinh nghiệm của mình, tôi tư vấn cho các em trước khi làm ra một sản phẩm cần chú ý tới khả năng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Tháng 12/2016, nhóm bắt tay thực hiện ý tưởng để tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học các em đã gặp thầy giáo Lê Văn Hùng, giáo viên mỹ thuật và Đào tạo huyện tổ chức. Mỗi thành viên trong nhóm đã tự vẽ, trang trí sản phẩm rồi tổng hợp lại cùng thầy giáo triển khai cách làm. Sau đó, tiến hành thu thập cành, thân cây bỏ đi ở sân trường và gỗ vụn dư thừa tại các xưởng mộc địa phương.

Để chế tạo các sản phẩm, các thành viên trong nhóm sử dụng các loại keo dán như keo con voi, keo dán gỗ 2 thành phần, keo dán gỗ titebond, keo epoxy AB, keo epoxy gesin; tinh màu gỗ và các dụng cụ đo, cắt gọt, vạm cào kẹp.

Bùi Minh Hòa, trưởng nhóm cho biết: Gỗ dư thừa và cành, thân cây bỏ đi có thể chế tạo ra rất nhiều sản phẩm tùy theo sự sáng tạo của mỗi người. Tuy nhiên, do bận học, mỗi tuần chỉ có thể tranh thủ ngày chủ nhật để thực hiện giải pháp sáng chế trong khi sản phẩm mang tính nghệ thuật và mỹ nghệ cao cần gia công giấy ráp càng kỹ càng hoàn hảo nên chúng em mới chỉ chế tạo ra bàn cờ, lọ hoa, đồng hồ, tranh nghệ thuật, giá sách, bát đĩa, cốc chén, nhẫn, vòng cổ.

Ở mỗi sản phẩm đòi hỏi một kỹ thuật, tư duy sáng tạo khác nhau. Nếu như lọ lộc bình chỉ

cần xếp các mảnh gỗ có màu sắc đan xen theo kích cỡ to nhỏ thành hình tròn rồi dán keo, tiện và đánh bóng thì sản phẩm nhẫn đeo tay lại đòi hỏi kỹ thuật khó hơn. Những mảnh gỗ được chọn vào càng nhỏ càng đẹp. Sau đó dùng keo epoxy AB pha theo tỷ lệ để lên bề mặt gỗ trong khuôn chứa. Keo đã khô, tùy theo kích cỡ tay tiến hành khoan lỗ, mài theo hình dáng mong muốn rồi đánh bóng. Tuy nhiên, khó khăn nhất đó là khi bắt tay vào thực hiện ghép các sản phẩm, một số loại keo và chất phụ gia không bán sẵn ở thị trường nông thôn phải đặt mua ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh rất tốn thời gian. Khi sản phẩm hoàn thiện được dán tay trên các trang mạng xã hội rất nhiều người ngó ý đặt mua. Đó là sự động viên rất lớn với các thành viên trong nhóm. Trải qua nhiều cuộc thi từ cấp trường đến cấp tỉnh, những sản



Đại diện nhóm tác giả trình bày giải pháp trước hội đồng giám khảo cuộc thi.

phẩm được chế tạo từ cành, thân cây bỏ đi và gỗ dư thừa được đánh giá về sự sáng tạo, có tính thẩm mỹ, giá trị thực tế cao và là 1 trong số 16 đề tài, giải pháp lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo dành

cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ III. Chia sẻ về việc phát triển giải pháp trong thời gian tới, Bùi Minh Hòa cho biết: Các thành viên trong nhóm đều mong rằng ý tưởng của giải pháp sẽ khơi

nguồn đam mê sáng tạo cho tất cả mọi người để có thể cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo từ những mảnh gỗ dư thừa, thân cây bỏ đi để góp phần làm đẹp hơn cho cuộc sống.

HOÀNG LANGH